



Tin Địa Phương

**Đại Lễ 40 Năm Tưởng Niệm
Tử Sĩ Hải Chiến Hoàng Sa sẽ
tổ chức tại ASIA Time Square**

Để Tưởng Niệm các Tử Sĩ đã anh dũng vì quốc vong thân trong Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974. Sự hy sinh oanh liệt của 76 Chiến Sĩ Hải Quân cùng các Chiến Sĩ QLVNCH, đã nói lên tinh thần bất khuất, và ý chí quyết tâm bảo vệ lãnh hải của tiền nhân đã bao đời gây dựng. Các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã kiên cường quyết chiến đến giây phút cuối cùng.

Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW, Texas sẽ tổ chức Đại Lễ 40 Năm Tưởng Niệm Tử Sĩ Hải Chiến Hoàng Sa vào lúc 5:00 giờ chiều ngày Thứ Bảy 11 tháng 1 năm 2014 tại ASIA Time Square, Gathering Hall 2615 W. Pioneer Pkwy. Grand Prairie, TX 75051

Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương kính mời Quý Quan Khách, Quý Chiến Hữu và gia đình sắp xếp thời giờ tham dự lễ Tưởng Niệm, cũng là dịp chúng ta hoài niệm, và phát huy tinh thần quyết chiến Hoàng Sa, nhắc nhở thế hệ mai sau tiếp tục con đường đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải ngàn đời của Tổ quốc Việt Nam

Ghi Chú: Quý cựu Quân Nhân xin mặc Quân Phục nếu có

Cơn băng giá lạnh buốt có thể đến vào cuối tuần này



Vẫn còn hơi sớm để nói rằng những cơn đường trên khắp Bắc Texas sẽ giống như một cơn trượt băng vào sáng thứ Sáu tuần này, nhưng cơ quan dự báo thời tiết đã cảnh báo rằng đó là việc có khả năng có thể xảy ra.

Hiện tại, theo dự báo thời tiết cho biết một cơn bão mùa đông ở một nửa phía tây bắc của Bắc Texas, bao gồm Dallas và Tarrant, từ chiều thứ năm cho đến tối thứ sáu.

Theo Star-Telegram đưa tin ngày 4/12, nhà khí tượng học Dennis Cavanaugh trong văn phòng Dịch vụ thời tiết quốc gia ở Fort Worth cho biết trong khu vực Dallas -Fort Worth, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống gần như đóng băng khoảng nửa đêm thứ năm vào sáng thứ Sáu. Mưa được dự báo là sẽ di chuyển qua khu vực có thể chuyển sang mưa mùa đông trong những giờ đầu buổi sáng thứ Sáu.

Vào cao điểm buổi sáng thứ sáu, nhiệt độ dự kiến sẽ ở trên 20 độ và có thể có băng từ một phần tư inch đến ba phần tư inch băng trên mặt đất và trên đường dây điện.

Nhiệt độ được dự kiến sẽ vẫn dưới mức đóng băng cho đến khi ít nhất là buổi chiều chủ nhật, với thời tiết lạnh lẽo của mùa đông trong tối thứ bảy và chủ nhật. Cơn lạnh có thể kéo dài như cơn lạnh kỷ Super Bowl của ngày ngày 04 tháng Hai, 2011.

Cavanaugh nói dự báo không nói rằng người dân sẽ bị mắc kẹt trong nhà của họ cho nhiều ngày nhưng ông nói nó có thể có khả năng đó. Dự báo mưa đóng băng luôn luôn là việc khó khăn ở vùng Bắc Texas. Ví dụ, cuối tuần trước lễ Tạ Ơn, dự báo thời tiết cảnh báo rằng những cơn đường có thể bị đóng băng và người mua hàng ào ạt chạy đi mua sắm sớm làm các cửa hàng tạp hóa phải tồn kho nhiều hàng hóa nhưng kết quả? Chỉ là một số cơn mưa lạnh.

"Đó là chuyện rất phổ biến vì chúng ta đang ở trên vùng chuyển tiếp giữa mưa và đóng băng," Cavanaugh nói. "Nó thường xảy ra một hoặc hai lần mỗi mùa đông. Tuy nhiên, không giống như thời gian qua, chúng ta sẽ bị lạnh, đó chỉ do vấn đề là khi nào mưa đến. Nếu nó đã đến sớm hơn, nó có thể là mưa nhiều hơn băng. Nhưng nếu đóng băng vài giờ trước đó hơn bây giờ như chúng tôi đang dự báo, nó cũng có thể tồi tệ hơn."

Cũng có thể một phần tư inch băng cũng đủ để bao các đường dây điện và chúng ta sẽ bị cúp điện. Thứ năm này mọi người nên đến các cửa hàng để mua cây cạo băng

Sau cuộc họp, một cư dân Arlington vẫn còn thắc mắc về bảo hiểm y tế